

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH ĐẶT TÊN TRƯỜNG

Chính sách theo thông tư này chỉ áp dụng cho Năm học 2022-2023.

CƠ SỞ

Vào ngày 16 tháng 9 năm 1998, Ủy ban học chánh Boston đã thông qua chính sách đặt tên hoặc đổi tên bất kỳ trường trong Hệ thống trường công lập Boston hoặc khu vực đáng chú ý nào thuộc hệ thống (ví dụ: thư viện, khán phòng, phòng tập thể dục, phòng hội nghị). Chính sách này được thiết kế để đảm bảo nhân viên nhà trường, phụ huynh và cộng đồng xung quanh có cơ hội đề xuất và xem xét các tên gọi trước khi chúng được gửi cho tổng giám đốc học khu và Ủy ban học chánh để phê duyệt lần cuối. Sau khi phê duyệt việc mở một trường mới, Ủy ban học chánh có thể phê duyệt một tên tạm thời sẽ có hiệu lực cho đến khi cộng đồng nhà trường được thành lập và hiệu trưởng/trưởng phòng nhà trường thực hiện quy trình đặt tên trường được nêu chi tiết ở đây.

ĐỀ CỬ Khi một cộng đồng trường học thực hiện quy trình đặt tên hoặc đổi tên, hiệu trưởng hoặc trưởng phòng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo tất cả các bên bị ảnh hưởng đều được thông báo về quy trình và tạo cơ hội tham gia. Các gợi ý về tên trường có thể được gửi cho hiệu trưởng bằng bất kỳ một trong ba nguồn sau:

- Thành viên Ủy ban học chánh
- Hội đồng điểm trường, Hội phụ huynh trường, phụ huynh
- Thành viên cộng đồng hoặc nhóm cộng đồng

PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI

Khi nhận được các đề xuất về tên trường mới, hiệu trưởng và Hội đồng điểm trường phải lên lịch và tiến hành một buổi điều trần công khai. Thông báo về phiên điều trần (bao gồm ngày, giờ, địa điểm và chương trình họp) phải được niêm yết tại văn phòng lục sự thành phố, gửi cho tờ báo địa phương, phân phát cho nhân viên và gửi về nhà cho tất cả phụ huynh.

Mục đích của phiên điều trần là tạo cơ hội cho những người đã gửi đề xuất được đưa ra lý do căn bản cho yêu cầu của họ và trả lời các câu hỏi. Phiên điều trần cũng tạo cơ hội cho hiệu trưởng và hội đồng điểm trường nghe ý kiến từ cộng đồng nhà trường và các bên bị ảnh hưởng khác. Các đề xuất bổ sung có thể được gửi vào thời điểm điều trần.

TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN

Các tiêu chí sau đây cần được xem xét khi đề xuất và thông qua tên chính thức cho các cơ sở trường học: Hướng dẫn của Tổng giám đốc học khu SUP-4, 2022-2023 Ngày 1 tháng 9 năm 2022 Trang 2/2

- Tên của các cơ sở có thể tôn vinh một người đã đóng góp đáng kể hoặc đã cống hiến tận tâm cho trường học, hệ thống trường học, quốc gia hoặc xã hội.
- Tên của các cơ sở có thể giúp nhận biết phần địa lý của thành phố nơi trường tọa lạc (như trường hợp của nhiều trường trung học trong quận).
- Tên của các cơ sở có thể giúp nhận biết chủ đề học thuật của trường.

4. Tên của các cơ sở có thể kết hợp tên của một người đã đóng góp đáng kể cho trường học, hệ thống trường học hoặc cộng đồng và tên của một chủ đề học thuật.

Tên của các phòng hoặc khu vực đặc biệt của các tòa nhà trường học có thể tôn vinh một người đã có đóng góp đáng kể hoặc cống hiến tận tâm cho trường học hoặc cộng đồng.

KHUYẾN NGHỊ

Hiệu trưởng/trưởng phòng nhà trường và Hội đồng điểm trường có thể chọn bỏ phiếu cho (các) đề xuất về tên trường mới hoặc có thể gửi một số đề xuất cho tổng giám đốc học khu và Ủy ban học chánh để họ xem xét và quyết định. Nếu Hội đồng điểm trường chọn bỏ phiếu cho (các) đề xuất, thì cuộc họp diễn ra cuộc bỏ phiếu phải được công bố rộng rãi, như trong phiên điều trần ở trên, hoặc có thể diễn ra ngay tại phiên điều trần. Sau khi hoàn thành quá trình này, hiệu trưởng/trưởng phòng nhà trường phải nộp những giấy tờ sau cho tổng giám đốc học khu:

1. (Các) lựa chọn hoặc (các) đề xuất cho tên trường thay mặt cho Hội đồng điểm trường
2. Một bản sao của thông báo điều trần công khai và diễn giải việc thực hiện
3. Biên bản cuộc họp lấy biểu quyết (nếu có)

Tổng giám đốc học khu sẽ trình bày (các) khuyến nghị cho Ủy ban học chánh để thảo luận và hành động tại một trong các cuộc họp công khai thường kỳ của ủy ban.

Để biết thêm thông tin về thông tư này, vui lòng liên hệ:

Họ tên:	Elizabeth Sullivan, Giám đốc Quan hệ liên chính phủ
Phòng ban:	Phòng ban: Văn phòng Tổng giám đốc học khu
Địa chỉ gửi thư:	2300 Washington Street, 5th Floor, Boston, MA 02119
Số điện thoại:	617-635-6402
Fax:	617-635-9059
Email:	esullivan5@bostonpublicschools.org

Mary Skipper, Tổng giám đốc học khu